



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗
โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา
สถานที่ ในการดำเนินการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ทุกราย ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ กลุ่มวิชาเอก รวม ๑๖๑ ราย โดยแยกตาม
กลุ่มสาขาวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) กรณีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบคัดเลือก

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข และโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ภาค ค โดยมีกำหนด วัน เวลา และตารางสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตารางการคัดเลือก ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗		
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.	ความรอบรู้	๕๐ คะแนน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู	๕๐ คะแนน

ตารางการคัดเลือก ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน/เวลา	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก	๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน

ตารางการคัดเลือก ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน/เวลา	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	คะแนนเต็ม
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗	ประเมินประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้อำนวยการสถานศึกษา	๕๐ คะแนน

วัน/เวลา	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	คะแนนเต็ม
วันที่อาทิตย์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	๕๐ คะแนน

๓. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓.๒ ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องถือปฏิบัติตามข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด

๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ ไปในวันคัดเลือก

๓.๔ ไม่เข้าห้องก่อนได้รับอนุญาต

๓.๕ ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ เอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ

๓.๖ วัสดุอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำ ๒B ยางลบดินสอดูอุปกรณ์เหลาดินสอดู ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน

๓.๗ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาต ให้ผู้ที่ใส่เสื้อยืด เสื้อสูทหรือเสื้อคลุม กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะเข้าสอบ

๓.๘ ผู้เข้าสอบ จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเอง ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หรือปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งฯ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศุภพงษ์ จันทรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๖
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๖
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๖